



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งเปิดรับสมัครคณาจารย์ประจำจากคณะ วิทยาลัย และโรงเรียนสาธิต เพื่อรับการเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลง คณะกรรมการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครว่าเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พร้อมหมายเลขผู้สมัครแต่ละกลุ่ม ดังนี้

๑. ตัวแทนจากคณะครุศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเลข ๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช

หมายเลข ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณี

หมายเลข ๓ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์วิวัฒน์ มิ่งมิตร

๒. ตัวแทนจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และวิทยาลัยการดนตรี

หมายเลข ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูลย์ วิทยุรีย์ปัญญากุล

๓. ตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมายเลข ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลนัฐ โชติกิจนุสรณ์

หมายเลข ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล สารระวงศ์

๔. ตัวแทนจากคณะวิทยาการจัดการและบัณฑิตวิทยาลัย

หมายเลข ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ เดชะปัญญา

หมายเลข ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรพัญญ์ เจียรนานนท์

หมายเลข ๓ อาจารย์สรสินธุ์ ฉายสินสอน

.../โดยกำหนด

โดยกำหนดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกในวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ หน่วยเลือกตั้งตั้งคณะต่างๆ กรณีผู้มีสิทธิเลือกมีภารกิจไปราชการหรือได้รับอนุมัติให้ลา ตามกฎหมายสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงล่วงหน้าในวันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๑๑ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ โดยต้องนำหลักฐานคำสั่งไปราชการหรือใบลาที่ผ่านการอนุมัติมายื่นให้เจ้าหน้าที่ในวันลงคะแนนเสียงเลือกล่วงหน้า

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา)

อธิการบดี

หน่วยเลือกตั้งสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ คณะครุศาสตร์

คณาจารย์ประจำสังกัดคณะครุศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หน่วยเลือกตั้งที่ ๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณาจารย์ประจำสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และวิทยาลัยการดนตรี

หน่วยเลือกตั้งที่ ๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณาจารย์ประจำสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หน่วยเลือกตั้งที่ ๔ คณะวิทยาการจัดการ

คณาจารย์ประจำสังกัดคณะวิทยาการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย